



สมัชชาเด็กใจแก้ตำรายอมรับหลากหลายเพศ

● ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต ● หนุนจัดกิจกรรม-มีเวทีเสนอความต้องการ

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังรับมอบข้อเสนอสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563 ว่า ทุกปีจะมีการจัดประชุมเวทีเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชน เพื่อรวบรวมประเด็นด้านเด็กและเยาวชนในการเสนอแก้ไขปัญหานำไปสู่การสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับมติสมัชชาเด็กฯ ปีนี้มีข้อเสนอสำคัญ อาทิ ประเด็นส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีข้อเสนอให้ พม. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองทุนเพื่อเด็กแห่งประเทศไทย หรือยูนิเซฟ และภาคประชาสังคม ส่งเสริมผลักดันให้เด็ก

และเยาวชนมีส่วนร่วมได้รับสิทธิและเข้าถึงโอกาสของหน่วยงานในระดับ ให้สอดคล้องกับทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการมีส่วนร่วม นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนงบประมาณหรือสถานที่ในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงขอให้สภาเด็กฯ เครือข่ายเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเสนอความต้องการเชิงประเด็นอย่างมีส่วนร่วม

อธิบดี ดย.กล่าวด้วยว่า ประเด็นการก้าวทันสื่อรู้ทันสิทธิ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสภาเด็กฯ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสื่อและสิทธิทั้งในและนอกห้องเรียน เพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกำหนดมาตรการสื่อทุกชนิด คุ้มครองข้อมูลข่าวสารถูกต้อง เป็นกลางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากแหล่งเผยแพร่ทุกประเภทก่อนถึงผู้รับสาร และให้สภาเด็กฯ และเครือข่ายเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหา รวมถึงปลูกฝังค่านิยมการใช้สื่ออย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกของเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชากล่าวต่อว่า ประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ขอให้บูรณาการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางเพศ สร้างความตระหนักและยุติปัญหาการละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอของกลุ่มเยาวชนต่างๆ อาทิ กลุ่มหลากหลายทางเพศ เสนอให้แก้ไขแบบเรียนวิชาเพศศึกษา ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ผลักดันกฎหมายรับรองเพศสภาพ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงการผ่าตัดแปลงเพศ เป็นต้น ทั้งนี้ ดย. จะนำข้อเสนอดังกล่าวจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เพื่อนำสู่แนวปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

